

## คำนำ

จากความต่อเนื่องในการสร้างและสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ ชุมชน ท้องถิ่น สร้าง เกิดความชัดเจนในความเป็นอัตลักษณ์ของการบริหารพันธกิจแบบบูรณาการ เพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้เพื่อชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง การมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงาน เชื่อมประสาน และร้อยเรียงเครือข่ายในการรับใช้สังคมจึงเป็นรากฐานสำคัญและนับเป็นกลไกเชิงระบบในการขับเคลื่อนและส่งต่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ช่วยให้มีการต่อยอดขยายผลองค์ความรู้สู่การนำไปใช้อย่างตรงประเด็นและยกระดับคุณภาพการพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

ชาวจังหวัดบุรีรัมย์เดิมมีการผลิตการบริโภคและการบริการที่สมดุลและมีเสถียรภาพสูง เนื่องจาก เป็นเมืองที่มีพื้นฐานด้านเกษตรกรรมรองรับ อย่างมั่นคง กล่าวคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผลิตได้ในจังหวัด (พืชผัก กล้วย ข้าว เนื้อสัตว์ ผ้าไหม ผ้าทอ มี อ อาหาร ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ ) มีมากมายจนต้องส่งออกไปนอกพื้นที่เพื่อนำรายได้กลับเข้ามาในจังหวัด แต่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาจังหวัดบุรีรัมย์มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางกีฬามาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ประชาชนในจังหวัด ได้รับผลกระทบหลายด้าน ซึ่งในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคจะเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาปากท้องของชาวบุรีรัมย์เป็นเรื่องสำคัญในลำดับแรก ดังนั้น การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เริ่มจากการบริหารจัดการงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงการทำงานไปถึงหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ เครื่องมือทางวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การจัดการตนเองอย่าง ยั่งยืน 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการต่อยอดและยกระดับเชิ

นโยบายโดยมีวิธีการดำเนินงานใน 3 กระบวนการหลักๆ ได้แก่ Research Mapping, Research Projects, and Public Policy. กระบวนการสร้างที่ม ต่า เนิน งาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการค้นหาโจทย์วิจัย การดำเนินงานวิจัย การหนุนเสริมและกำกับติดตามโครงการวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จนทำให้เห็นรูปธรรมความสำเร็จในหลายด้าน

ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงในการนำผลงานไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมหลายด้าน เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จในหลายด้าน ตามเอกสารที่ได้นำเสนอไว้ในเล่มนี้ ขอเชิญทุกท่านติดตามรายละเอียดในเอกสารต่อไป